

ประกาศจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



ประกาศโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
เรื่อง นโยบายการไม่รับหรือเรียกรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไป เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่รับหรือเรียกรับของขวัญและสิ่งตอบแทนอื่นใดจากการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มุ่ง ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ร่วมกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ร่วมงาน ตลอดจนเสริมสร้างบุคลากรในหน่วยงานให้มีวินัย โปร่งใส มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตอาสาในการให้บริการ และสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงกำหนดนโยบายการไม่รับหรือเรียกรับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ งดรับของขวัญและของกำนัล จากการ ปฏิบัติหน้าที่ทุกชนิดจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ หน่วยงาน
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ งดให้ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดแก่ บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อหน่วยงาน
- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ต้องไม่แสวงหา เพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย
- การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ในโอกาสต่างๆ ตามประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตร แสดงความยินดี บัตรแสดงความเสียใจ หรือการอวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แทนการให้ของขวัญ หรือสิ่งของ
- ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึง นโยบายดังกล่าวโดยทั่วถึง

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ว่าที่ร้อยตรี

(เทพประทาน ช่างसान)

ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ประกาศจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



ประกาศโรงเรียนที่ปึงกรวิทยาพัฒนา(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนที่ปึงกรวิทยาพัฒนา(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

โรงเรียนที่ปึงกรวิทยาพัฒนา(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร มีความสำคัญกับการบริหารงานภายใต้กรอบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล การป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความ เชื่อมั่น วางใจในระบบราชการและเสริมสร้างระบบคุณธรรม

ข้าพเจ้าในฐานะของผู้บริหารโรงเรียนที่ปึงกรวิทยาพัฒนา(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขอประกาศ เจตจำนงว่าจะบริหารงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อม รับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า โรงเรียนที่ปึงกรวิทยาพัฒนา(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีเจตจำนง ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นทำให้โรงเรียนที่ปึงกรวิทยาพัฒนา(วัดโบสถ์)

ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นส่วนราชการปราศจากการการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการ ดังนี้

๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด ตลอดจน ส่งเสริม ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด

๒. ปลุกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแยกแยะ ประโยชน์ ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ใน หน่วยงานทุกระดับ

๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

๔. ร่วมสร้างและปลุกฝังจิตสำนึกให้ส่วนราชการ บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนที่ปึงกรวิทยาพัฒนา (วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

๕. ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารและบุคลากร ทาง การศึกษาในสังกัด เพื่อการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ รมรงค์ต่อต้านการทุจริต และเป็นเครือข่ายป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต

๖. ร่วมกันดำเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ว่าที่ร้อยตรี

(เทพประทาน ช่างसान)

ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปึงกรวิทยาพัฒนา(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ